

TRƯỜNG THPT QUỐC TUẤN TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 40 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982 – 20/11/2022)

Nhằm hưởng ứng các hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), trường THPT Quốc Tuấn đã ban hành Kế hoạch số 66/KH-THPT Quốc Tuấn ngày 31/10/2022 về tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022).

Dân tộc Việt Nam có truyền thống lâu đời “Uống nước nhớ nguồn”; “tôn sư trọng đạo”, truyền thống tốt đẹp đó đã trở thành một đạo lý cao cả của mỗi người dân Việt Nam. Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 chính là ngày thể hiện đạo lý ngàn năm ấy, không chỉ là ngày lễ của riêng ngành giáo dục mà còn là ngày hội lớn của toàn xã hội. Đó là ngày hội quan trọng nhằm tôn vinh nghề dạy học, tôn vinh các nhà giáo, những người làm công tác giáo dục, đồng thời thể hiện sự quan tâm của toàn xã hội.

Với ý nghĩa đó thực hiện kế hoạch công tác tháng 11 của nhà trường và dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban giám hiệu trường THPT Quốc Tuấn đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022), với mục đích ghi nhận, tri ân, tôn vinh những nỗ lực, đóng góp của đội ngũ nhà giáo trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo; phát huy truyền thống hiếu học, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Tôn sư trọng đạo”; động viên, khích lệ lòng yêu nghề, quyết tâm vượt khó, hăng hái thi đua “dạy tốt, học tốt”, năng động, sáng tạo, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục; xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý vững mạnh; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết HN cán bộ, viên chức, người lao động năm học 2022- 2023.

Phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng, biểu dương khen thưởng những nhân tố, điển hình tiên tiến, gương “Người tốt, việc tốt” trong đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động, tạo động lực, chuyển biến mới về nhận thức, không khí thi đua sôi nổi, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Là dịp để toàn xã hội hiểu hơn, chia sẻ và đồng hành cùng Ngành giáo dục, chăm lo xây dựng, phát triển đội ngũ nhà giáo, phát triển giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu cao của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đồng thời cũng là dịp để ghi nhận, tri ân sự ủng hộ, giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân đối với sự nghiệp giáo dục của nhà trường.

Việc tổ chức các hoạt động, sự kiện Kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam gắn với các hoạt động như: Hội giảng cấp trường, Hội thi múa hát về mái trường, biểu dương, khen thưởng những thầy cô giáo tâm huyết, sáng tạo...

Các tổ chuyên môn xây dựng chương trình, phát động phong trào thi đua dạy tốt, học tốt lập nhiều thành tích chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) theo hướng dẫn của nhà trường; phối hợp GVCN các lớp xây dựng các chương trình văn nghệ tham gia hội thi múa hát về mái trường...

Các đoàn thể như công đoàn, đoàn thanh niên tổ chức triển khai các hoạt động, sự kiện, phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam; tăng cường công tác tuyên truyền đến cán bộ, giáo viên, học sinh về mục đích, ý nghĩa ngày Nhà giáo Việt Nam, truyền thống “Tôn sư, trọng đạo” của dân tộc dưới nhiều hình thức. Nội dung tập trung vào các chủ đề: truyền thống “Tôn sư trọng đạo”, “Uống nước nhớ nguồn”, ý nghĩa của ngày Nhà giáo Việt Nam, những gương thầy giáo, cô giáo có nhiều công lao đóng góp cho sự nghiệp “Trồng người” để ngày nhà giáo Việt Nam luôn là ngày hội lớn của toàn xã hội.

Người viết: Nguyễn Đức Cường